

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC GIẢM ĐAU

Thuốc giảm đau có chiều hướng gây ra nhiều tác dụng phụ hơn người ta vẫn nghĩ: ngoài việc gây bệnh tim, việc sử dụng một số loại thuốc giảm đau như Vioxx còn gây ra các vấn đề về thận, theo các nghiên cứu mới đây.

Thuốc Vioxx (Ảnh: enidlaw)

Trong hai nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học phát hiện rofecoxib, thành phần có trong thuốc Vioxx của tập đoàn Merck & Co, có thể gây ra các vấn đề về thận và tim.

114 nghiên cứu đã được phân tích ở bệnh viện Brigham và Trường y Harvard ở Boston với sự tham gia của 116.000 người. Họ phát hiện rofecoxib "có liên quan đến việc làm tăng nguy cơ bệnh thận và chứng loạn nhịp tim". Hiện các nhà khoa học chưa giải thích được vì sao rofecoxib lại gây hại cho thận.

Nghiên cứu thứ hai, do các nhà khoa học Trường ĐH Newcastle, New South Wales, Úc thực hiện. Họ đã phân tích 23 nghiên cứu và phát hiện sự gia tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim khi sử dụng Vioxx có thể xảy ra "trong 30 ngày đầu điều trị" chứ không phải sau 18 tháng như các nghiên cứu trước đây cho thấy.

Cuộc nghiên cứu cũng đã làm tăng các mối lo ngại về tính an toàn của diclofenac, một loại thuốc giảm đau thường được bán ở châu Âu. Theo các nhà nghiên cứu, diclofenac - được đưa ra thị trường vào năm 1988 - thường được dùng như một loại thuốc kháng viêm, được bán ra thị trường với tên gọi Voltaren và Cataflam, cũng làm tăng nguy cơ bệnh tim hay đột quỵ như Vioxx. Các loại thuốc giảm đau khác ít được sử dụng hơn như Mobic của tập đoàn Boehringer Ingelheim, được dùng rộng rãi ở Úc và Mỹ cũng làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Merck đã thu hồi Vioxx trên thị trường từ tháng 9-2004 sau khi một cuộc nghiên cứu kéo dài 3 năm cho thấy việc dùng thuốc này làm tăng gấp đôi nguy cơ bệnh tim và đột quỵ ở những bệnh nhân sử dụng nó ít nhất 18 tháng.

Công ty này hiện đang đối mặt với khoảng 11.500 đơn kiện sản phẩm Vioxx từ những người bị ảnh hưởng bởi loại thuốc này. Hiện Merck vẫn khẳng định nguy cơ bệnh tim khi dùng Vioxx chỉ bắt đầu sau 18 tháng sử dụng.

Hồi tháng 4 vừa qua, một tòa án ở Mỹ đã buộc Merck phải bồi thường thiệt hại lên đến 9 triệu USD cho ông John McDarby, 77 tuổi, nạn nhân của một cơn đau tim sau khi sử dụng thuốc Vioxx. Đây là khoản tiền cao gấp đôi so với phiên xử ban đầu.

T.VY